

**CHƯƠNG TRÌNH**

**Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 26/11/2021  
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị  
Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn  
giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn 2030**

-----

Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 26/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn 2030. Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng Chương trình thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 26/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:

**I- QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU**

**1. Quan điểm**

Cụ thể hóa Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 26/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030, đảm bảo phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của huyện.

Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong toàn huyện. Phát triển phù hợp với các quy hoạch phát triển vùng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và thực hiện cam kết theo các tiêu chí, khuyến nghị của UNESCO. Phát triển công viên theo hướng phát triển bền vững, bảo tồn di sản địa chất, văn hóa truyền thống, giữ gìn cảnh quan thiên nhiên, bảo vệ môi trường, đảm bảo quốc phòng, an ninh và ổn định chính trị vùng biên giới.

**2. Mục tiêu**

Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn trên địa bàn huyện phải gắn với phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là kinh tế du lịch, tạo sinh kế cho người dân vươn lên giảm nghèo bền vững.

Hoàn thành các tiêu chí và khuyến nghị của UNESCO theo từng giai đoạn, góp phần đưa Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn vượt qua kỳ tái đánh giá tư cách thành viên của Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO lần thứ 3 vào năm 2022, lần thứ 4 vào năm 2026 và lần thứ 5 năm 2030.

Đến năm 2025, phát triển Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn trên địa bàn huyện thành một khu du lịch với cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại. Đến năm 2030, đáp ứng các tiêu chí là Khu du lịch quốc gia.

## **II- NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP**

### **1. Nâng cao nhận thức về bảo tồn và phát triển công viên địa chất**

Chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn trên địa bàn huyện theo hướng bền vững. Nhà quản lý, nhà đầu tư và cộng đồng nhận thức đầy đủ nhiệm vụ bảo tồn và phát triển các giá trị di sản Công viên địa chất theo hướng khai thác phải gắn với bảo tồn. Tiếp tục giáo dục nâng cao nhận thức cho thế hệ trẻ thông qua hệ thống trường học các cấp.

Xây dựng nội dung và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của người dân, các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động trên địa bàn huyện về trách nhiệm, nghĩa vụ trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển chung.

Tăng cường ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý, tuyên truyền, quảng bá về giá trị Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn.

### **2. Bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị công viên địa chất**

Chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo tồn, tôn tạo di sản văn hóa, di sản địa chất, cảnh quan thiên nhiên, đa dạng sinh học theo các quy định hiện hành và phù hợp với các quy hoạch phát triển vùng. Đảm bảo nguyên tắc bảo tồn và phát huy giá trị di sản vùng Công viên địa chất theo hướng quy hoạch bài bản đi đôi với quản lý chặt chẽ và thực hiện chính sách để hình thành các mô hình phát triển du lịch theo hướng bền vững, tạo sinh kế cho người dân tham gia trực tiếp làm du lịch cộng đồng, ổn định cuộc sống, vươn lên giảm nghèo bền vững.

Nghiêm cấm các hành vi xâm hại di sản văn hóa, di sản địa chất, địa mạo và phá vỡ cảnh quan, môi trường sinh thái, đặc biệt là các cảnh quan tự nhiên có giá trị độc đáo của vùng đã được xác lập trong hồ sơ di sản Công viên địa chất. Đưa nhiệm vụ bảo tồn di sản văn hóa vào quy ước, hương ước của thôn, bản, tổ dân phố để nêu cao trách nhiệm cộng đồng trong bảo vệ di sản.

Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, những di tích lịch sử - văn hóa tiêu biểu. Chú trọng bảo tồn kiến trúc truyền thống, nếp sinh hoạt cộng đồng, phương thức sản xuất của cộng đồng các dân tộc. Kịp thời nắm bắt thông tin và có biện pháp bảo vệ các hang động, điểm di sản địa chất mới phát hiện. Bảo tồn và xây dựng mô hình Công viên khoa học địa chất phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển du lịch. Công tác bảo vệ môi trường sinh thái, đa dạng sinh học. Giữ gìn, bảo tồn và phát huy rừng nguyên sinh, rừng phòng hộ, giống gen sinh học,...

Liên kết các giá trị di sản địa chất, văn hóa - lịch sử và đa dạng sinh học trong Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, giáo dục và gìn giữ các giá trị di sản có ý nghĩa quốc tế, quốc gia và để phát triển công viên địa chất thành Khu du lịch quốc gia.

### **3. Tập trung nguồn lực đầu tư phát triển**

Phát triển đồng bộ hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông, điện, nước sinh hoạt, du lịch, vệ sinh môi trường. Đầu tư xây dựng các điểm nhấn để phát triển du lịch tại huyện. Trùng tu, tôn tạo các hạng mục phụ trợ tại các danh lam thắng cảnh để bảo tồn và phục vụ du lịch. Đảm bảo cơ sở vật chất và nhân lực liên quan đến cứu hộ, bảo đảm an toàn cho người dân và khách du lịch.

Huy động hiệu quả mọi nguồn lực để đầu tư phát triển Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn bằng các nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; nguồn vốn hợp pháp khác. Trong đó ưu tiên thu hút các nguồn đầu tư vào các trung tâm, phân khu theo các quy hoạch để phát triển cơ sở vật chất phục vụ du lịch.

Sử dụng hiệu quả nguồn vốn trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn huyện.

### **4. Nâng cao năng lực hiệu quả công tác quản lý công viên địa chất**

Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các quy hoạch phát triển vùng Công viên địa chất đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và thực hiện cam kết theo các tiêu chí, khuyến nghị của UNESCO. Xây dựng kế hoạch ngắn hạn và dài hạn để thực hiện nhiệm vụ bảo tồn và phát triển công viên địa chất. Tổ chức rà soát các điểm chưa phù hợp trình cấp thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch theo quy định của pháp luật. Công khai bản đồ quy hoạch tới các cấp, các ngành, đơn vị và Nhân dân để tạo sự đồng thuận trong công tác quản lý và tổ chức triển khai thực hiện.

Chú trọng phát triển kinh tế nông nghiệp và dịch vụ du lịch. Tập trung cụ thể hóa, triển khai đột phá về nông nghiệp đặc trưng hàng hóa chất lượng cao theo chuỗi giá trị; phát triển du lịch cộng đồng tại làng văn hóa dưới hình thức xây dựng hoạt động trải nghiệm đa dạng. Nâng cao chất lượng hoạt động và mở rộng phát triển các loại hình nông nghiệp, du lịch, dịch vụ phục vụ nhu cầu của du khách.

Thu hút các tổ chức, doanh nghiệp đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển nghề truyền thống để thực hiện các nhiệm vụ bảo tồn và phát triển công viên địa chất.

Thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp tuyên truyền, quảng bá, quản lý và phát triển công viên địa chất phù hợp với quy hoạch phát triển của huyện.

Triển khai các nhiệm vụ phục vụ tái đánh giá Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn lần thứ 3 vào năm 2022, lần thứ 4 vào năm

2026 và lần thứ 5 năm 2030.

Cung cấp và tham gia tích cực vào các hoạt động như quảng bá, tham dự hội thảo và tham gia các dự án chung, đặc biệt là các hành động liên quan đến biến đổi khí hậu, tai biến địa chất, bảo vệ môi trường.

Thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra các hoạt động trên địa bàn huyện, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm công tác quản lý, bảo tồn và phát triển Công viên địa chất theo quy định của pháp luật. Kiên quyết không thực hiện các dự án làm phá vỡ cảnh quan, môi trường, sinh thái.

### III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cấp ủy đảng, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan đơn vị chỉ đạo tổ chức tốt việc tuyên truyền, phổ biến quán triệt Chương trình này; xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện; định kỳ hằng năm báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Huyện ủy.

2. Giao Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình; chuẩn bị tốt điều kiện, nội dung phục vụ các kỳ tái đánh giá Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn.

3. Giao Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình này.

4. Văn phòng Huyện ủy chủ trì, phối hợp với các Ban xây dựng đảng Huyện ủy theo dõi, đôn đốc việc thực hiện; đồng thời tổng hợp báo cáo và tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy định kỳ sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chương trình và Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 26/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chương trình này được phổ biến đến chi bộ.

#### Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy,
- Đồng chí Lại Tiến Giang - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chi huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh,
- Thường trực Huyện ủy,
- Thường trực Hội đồng nhân dân huyện,
- Ủy ban nhân dân huyện,
- Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện,
- Các tổ chức chính trị - xã hội huyện,
- Các chi bộ, đảng bộ trực thuộc,
- Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Huyện ủy,
- Lưu Văn phòng Huyện ủy

T/M BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ BÍ THƯ



Lò Sĩ Chảo